

## เลขประจำตัวเกิด 1 - 9 ...บอกนิสัยคุณได้

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2552

การทำนายนิสัยจากตัวเลข เป็นตำราที่รู้จักกันดี เพื่อให้เป็นแนวทำนายนิสัย ของคนที่เกิดในวันต่างๆ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มด้วยกันค่ะ วิธีการจัดกลุ่มก็คือ ถ้าวันเกิดเป็นเลขหลักเดียวอยู่แล้ว ก็ใช้ได้เลย ส่วนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 10-31 ก็ต้องนำตัวเลขตัวหน้า กับตัวหลัง มาบวกกันให้เป็นเลขหลักเดียว เช่น ถ้าเกิดวันที่ 25 ก็ต้องนำเลข 2 บวกกับเลข 5 จะได้เท่ากับ 7 เป็นต้น แล้วย้ายตัวเลขไปอ่านค่าทำนายต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1 (ผู้ที่เกิดวันที่ 1, 10, 19, 28)

เป็นผู้ต้องการมีชีวิตแบบ "หมายเลขหนึ่ง" คือไม่ยกเป็นรองใคร มีภาวะวิสัยเป็นผู้นำ ไม่ชอบเป็นผู้นตาม คนเลข 1 นี้จะไม่ค่อยชอบทำงานราชการ ชอบที่จะก่อร่างสร้างตัวจากธุรกิจการงานของตนเองมากกว่า และก็จะทุ่มเทให้กับงานเต็มที่

**ด้านความรัก** จะเป็นคนรักเดียวใจเดียว เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคงในความรักมาก ผู้ที่จะเป็นคนรักใจของ 1 ได้เหมาะสมที่สุด คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4 จะเป็นทั้งเพื่อนกายและเพื่อนใจ คู่คิดคู่เคียงร่วมหัวจมท้ายด้วยกันตลอดครออดมี สานบวราวที่จะเข้ากันได้กับ 1 ก็คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2

2. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2 (ผู้ที่เกิดวันที่ 2, 11, 20, 29)

คนเลข 2 เป็นผู้ที่เหมาะแก่การเป็นยอดคนพลุใจของแม่ทัพ เนื่องจากว่าบุคคลหมายเลข 2 นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการจัดการอย่างมีระบบ มีความอดทน และเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มักจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ **ด้านความรัก** ถัดคนเลข 2 รักใคร่รักจะไม่แสดงออกอย่างโจ่งแจ้ง อาจมีเพียงแววตาเท่านั้นที่พอจะบ่งบอกได้ หรือทำอะไรในผู้สูงๆ ดำเนินการไปตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงจบงาน และเมื่อแต่งงานแล้วเมื่อรักใคร่จะมีใจอกใจใจเหมือนเดิมกับตน และบุคคลที่จะเข้าคู่กับคนเลข 2 ได้ดีคือบุคคลผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 7 คนเลข 2 จะสร้างความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุขให้กับครอบครัวอย่างมากที่จะมีใครเทียบได้จนบางครั้งอาจจะถึงรุ่นหลานหลาน

3. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 3 (ผู้ที่เกิดวันที่ 3, 12, 21, 30)

คนเลข 3 เป็นผู้ที่มีเป้าหมายของชีวิตไวสูง ในขณะที่เดียวกันก็ชอบให้วิถีชีวิตเป็นไปตามหาของลธรรม เป็นผู้ไม่หาคำว่ารัก และยึดมั่นในหลักการ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย **ด้านความรัก** คนเลข 3 จะทำตามกฎของธรรมชาติประเพณีประเพณีและกติกาสังคม จะไม่มีการหักทวง หรือทำอะไรในผู้สูงๆ ดำเนินการไปตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงจบงาน และเมื่อแต่งงานมีปัญหาเรื่องญาติพี่น้องของครอบครัวก็จะหนีไม่มีเลย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคุณสมบัติประจำตัวของคนเลข 3 ที่เข้ากับคนได้ง่ายนั่นเอง ของคนเลข 3 ที่จะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษคือผู้ที่มีหมายเลขประจำตัว 6 และ 9

4. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4 (ผู้ที่เกิดวันที่ 4, 13, 22, 31)

คนเลข 4 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เป็นเยี่ยม ตัดสินใจเรื่องใดก็จะไม่พลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือคน ประกอบกับเป็นผู้ที่รักเหตุ ฐาน รุกฎ กติกาของเงิน ทำให้สามารถตั้งหลักปักฐานได้รวดเร็วยิ่งกว่าผู้ใด เป็นผู้ที่บุคคลอื่นมักจะให้ความเชื่อถือ ยิ่งรวมงานกับผู้ที่เลขประจำตัวเป็น 1 ยิ่งส่งเสริมกันและกัน **ด้านความรัก** คนเลข 4 จะไม่ชอบคนเจ้าชู้ แต่จะมีคนมาแอบชอบหรือหลงรัก ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคนเลข 4 นอกจากจะเป็นผู้ที่ฐานะดีแล้ว ยังมีปฏิภาณในการเอาใจผู้อื่นได้แม่นยำ การทำให้ผู้ที่ติดต่อด้วยมีความนิยมและพอใจ ผู้ที่เป็นคู่รักจึงต้องทำอะไรให้หนักแน่นหน่อย คู่ที่เหมาะสมคือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8

5. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 5 (ผู้ที่เกิดวันที่ 5, 14, 23)

คนเลข 5 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นอยู่ดี เป็นพื้นฐานส่งเสริมให้มีความสามารถเป็นพิเศษทางด้านจิตวิทยา หรือการบริหารงานบุคคลซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพการงาน ที่ต้องแนะนำหรือให้คำปรึกษา เป็นผู้ที่เชื่อมั่นในตัวตัวเองสูงมาก จนบางครั้งแทบจะไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเลย เรื่องดวงยังไม่สนใจ

คนเลข 5 จะชอบอารมณ์ไวไม่แสดงออกจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาหรือเธอตกลงปลงใจแน่นอนแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รัก เพียงแต่เก็บไว้รักไว้ และปลดปล่อยออกมาเมื่อถึงเวลาเท่านั้น คนเลข 5 จะเป็นกลางกับทุกกลุ่มเลข ไม่เป็นพิเศษกับเลขประจำตัวใด แต่กลับไม่ผูกพันกับเวลาแทน โดยที่มักจะเกิดเหตุการณ์สำคัญในวันหรือเวลาที่เลข 10

6. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 6 (ผู้ที่เกิดวันที่ 6, 15, 24)

คนเลข 6 เป็นคนน่ารัก ไม่ค่อยมีพิธีรีตอง เป็นผู้ที่อารมณ์ดีอยู่เสมอ ไม่ชอบฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎเกณฑ์ เป็นคนพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ จึงไม่ค่อยจะทะเยอทะยานไขว่คว้าหาตำแหน่ง ตำแหน่ง คนทั่วไปจะเห็นว่าคนเลข 6 ไม่มีความก้าวหน้า แต่ในความจริงแล้ว ถัดคนเลข 6 ได้ทำงานที่ตนเอง ก็จะทำทุกเท่าและสามารถเจริญรุ่งเรืองในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่หาผู้เปรียบได้ยาก แต่ไม่ใช่นักบริหาร แสงสว่างความสุขความพอใจมากกว่าจะคำนึงถึงเงิน จึงมักใช้จ่ายเงินอย่างง่าย ไม่ค่อยเก็บสะสม

**ด้านความรัก** คู่ของคนเลข 6 ไม่สามารถจะเกินเขาหรือเธอไว้เป็นของทานเพียงคนเดียว เพราะคนเลข 6 เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ วิธีที่ดีที่สุดที่หาคนควรไปกับคู่ของตนด้วย เพื่อหรือบวราวของคนเลข 6 คือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 3 กับ 9 และถ้าสิ่งเกตุจะพบวราวสี่ทิศคนเลข 6 ได้ครอบครัวของมักจะสามตัวนี้เกี่ยวข้อง คือ 3, 6 และ 9

7. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 7 (ผู้ที่เกิดวันที่ 7, 16, 25)

คนเลข 7 แม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ค่อยแน่นอน บางครั้งก็คิดแต่เพียงตัวเอง แต่บางครั้งก็อ่อนไหว แต่เป็นคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นง่ายและชอบคนที่จริงจังใจจด ชอบแสวงหาประสบการณ์ ความเข้าใจ จึงมักจะพาตัวเขาไปเกี่ยวข้องกับกาการเมือง การพนัน และสิ่งเสพติด อย่างเสี่ยงไม่พ น แต่ก็เป็นคนทันสมัย ยากที่จะถูกใครหลอก มีแต่จะหลอกคนอื่นเขา

**ด้านความรัก** บุคลิกและภายนอกของคนเลข 7 มักจะเป็นที่สะดุดตา มีเสน่ห์ และโดยที่คนเลข 7 เห็นว่าเรื่องความรักและการมาเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าคิดจะรักกับคนเลขนี้ ต้องทำใจกับเรื่องดังกล่าว ตามตำรากล่าวไว้ว่า คนเลข 7 มักจะแต่งงานกับเลขประจำตัวเป็นเลข 2 คู่ที่เป็นคนเลข 2 จึงจะอยู่ด้วยกันโดยง่ายเป็นสุข

8. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8 (ผู้ที่เกิดวันที่ 8, 17, 26)

คนเลข 8 เป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง มีวาหุสติเป็นเลิศ สามารถเจรจาโน้มน้าวใจคนได้ดี แต่ก็มีอารมณ์ไม่คงเส้นคงวา เดี่ยวดีเดี๋ยวร้าย ตั้งเป้าหมายชีวิตไวสูงและชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย

ทำให้วิถีชีวิตของคนเลขนี้ค่อนข้างผาโผ อาศัยสูงส่งและถูกลูกมาค้าสู่โดยบ่อย แต่คนเลข 8 เป็นผู้ที่มีความทรหดอดทน พยายามต่อสู้กับอุปสรรคใหญ่ที่สุด ซึ่งส่วนมากมักจะชนะเสียด้วย **ด้านความรัก** คนที่คิดจะมาเป็นคู่ของคนเลข 8 ต้องใจกว้างใจใหญ่ 8 สนใจ จะต้องเป็นคนที่มีความเด่นเป็นพิเศษ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะคนเลข 8 ซออะไรที่สูงกว่ามาตรฐาน และสามารถสนับสนุนเป้าหมายของเขาได้ นอกจากนี้ยังต้องแสดงให้คนเลข 8 เห็นว่าหาหนทางใจธรรมชาติของเขา ยอมรับและได้เตรียมตัวเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมาจะสร้างความประทับใจให้แก่คนเลข 8 ได้มาก คนเลข 8 มักจะสมพบคู่กับผู้ที่เลขประจำตัวเป็น 1 และ 4

9. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 9 (ผู้ที่เกิดวันที่ 9, 18, 27)

คนเลข 9 เป็นคนรักธรรมชาติ ชอบเล่นกีฬา เริงงานเอาการ ค่อนข้างสุขภาพและซื่อสัตย์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นมาพึ่งพิง จึงมักเห็นคนเลขนี้เป็นครูหรือผู้นำ หรืองานสนับสนุนที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับใคร

**ด้านความรัก** คนเลข 9 ต้องการเป็นผู้นำปกครองดูแล จะไม่ชอบคนที่เอะอะเอ็ดอะไร หรือเชิงกระด้าง ชอบคนที่นุ่มนวล อ่อนโยน และเป็นช่างทำหลัง (หรืออาจหมายถึงต้องแสดงว่าเป็น) และเป็นคนโรแมนติก รอนแรงเมื่อถึงเวลาจนอาจทำให้ทานแปรหลายใจ เพื่อนหรือบวราวที่เข้ากันได้คือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1

ไม่เชื่อ...อย่างหลอ

ที่มาแล้วก็ไปขอคอม